

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๘๓๐๓



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า พบกรณีการหลอกลวงประชาชนจากมิฉฉาซีพีโดยนำเอกสารราชการของกรมการปกครอง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) ของที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ “อำเภอพลังงานสะอาด” ไปหลอกลวงให้ร่วมลงทุน โดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจ้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าว แต่จะต้องชำระเงินสำหรับเป็นค่าจองงานก่อน เมื่อประชาชนได้หลงเชื่อมอบเงินไปแล้ว มิฉฉาซีพีจึงได้หลบหนีไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้หลงเชื่อ

จังหวัดสกลนคร จึงขอความร่วมมือที่ทำการปกครองอำเภอ ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการดำเนินงานของกลุ่มมิฉฉาซีพีดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) ของที่ทำการปกครองอำเภอ “อำเภอพลังงานสะอาด” ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่มีการมอบหมายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตแต่อย่างใด

๒. หากพบว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดนำเอกสารราชการหรือปลอมแปลงเอกสารของกรมการปกครองไปแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับสัญญาจ้าง หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูล อย่าได้หลงเชื่อ และหากผู้ใดพบเบาะแสการกระทำผิดหรือเกิดความเสียหาย ขอให้แจ้งกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๓ ๖๐๐๕ หรือปลัดจังหวัดหรือนายอำเภอในท้องที่ทราบ

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้จัดทำตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี)

นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง



โทร.๐ ๔๒๗๑ ๖๖๓๗, ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



เตือนภัยมิจฉายีพ

กรมการปกครอง ตรวจสอบพบว่า มิจฉายีพปลอมแปลงเอกสารราชการของกรมการปกครอง ไปแอบอ้าง/ล่อลวง ให้ประชาชน/ผู้ประกอบการ วางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือให้ได้สัญญาจ้างงาน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell / Solar Rooftop) ของที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ “อำเภอพลังงานสะอาด”

- ✘ อย่าหลงเชื่อมิจฉายีพ 
- ✘ อย่าโอนเงินหรือวางเงินมัดจำล่วงหน้า เพื่อให้ได้สัญญาจ้าง 

กรมการปกครอง ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และขอเน้นย้ำว่า **ไม่มีการมอบหมายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตแต่อย่างใด**